
Nd. 107. Fyrirspurn
til r ík iss tjórnarinnar um raforku  frá Soginu til almenningsnota.

F rá  Eiríki Einarssyni.

Hve langt er komið undirhúningsrannsóknum  á raforkuveitum frá Soginu til al- 
menningsnota, og hvað ætlar rík isstjórnin  fvrir  sér um lagasetningu og annað, er 
lýtur að framgangi þeirra mála?


